



<http://www.baanploy.ac.th>

FB: โรงเรียนบ้านพลอย

Line ID: baanployinfo

email: office@baanploy.ac.th

ข่าวสารบ้านพลอย

“.....เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำ การงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้ มีความสามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และ การทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญทั้งปวงกันตนไว้ไม่ให้ ตกต่ำ ...”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๐

HIGHLIGHTS



พิธีไหว้ครู1
Thank you2
นักเรียนลักษณะพิเศษ 2
เงินอุดหนุน 2
ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา 2



การมอบหมายให้เด็กมีภาระงานเหมาะสมตามวัย จะช่วยพัฒนาความ
รับผิดชอบ และเกิดความภูมิใจเมื่อสามารถเพียรทำจนสำเร็จ เกิดการเรียนรู้
การแก้ปัญหาระหว่างทางที่ลงมือทำ โดยมีกำลังใจจากผู้ใหญ่ และคำชมเชย
เป็นแรงผลักดันให้เด็กพยายามด้วยตนเอง

เราช่วยกันสร้างเด็ก สร้างโลก ด้วยการให้เด็กมีหน้าที่ตามความเหมาะสมใน
ชีวิตประจำวัน เช่น เก็บรองเท้า พับเสื้อ ล้างแก้วน้ำ ทิ้งขยะไปเอง จัดอุปกรณ์จะนำไป
โรงเรียนเอง รู้จักช่วยคนอื่น ฯลฯ โดยผู้ใหญ่ไม่จี้ร้อน คิดให้ ทำให้เสียเอง ถ้าทำไม่ได้ ก็ให้
กำลังใจให้ทำใหม่ หาวิธีใหม่ จนทำได้สำเร็จ

ที่โรงเรียนเช่นกัน เราก็พยายามจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะให้
นักเรียน ระดับอนุบาล ก็ฝึกคิด ลองทำสิ่งต่างๆเอง แก้ปัญหา ช่วยเพื่อนทำงาน
ประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ และมีคาบเรียน โครงการบูรณาการ น่าสนใจและสนุก ให้เด็ก
คิด ลงมือช่วยกันรับผิดชอบทำเอง เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ ฐาน
สมรรถนะ ปี2566 เป้าหมายคือ เด็กไทย จะจัดการตนเองได้ อยู่และทำงานกับคนอื่นได้

Calendar



- พฤษภาคม 23 มิ.ย.-วันไหว้ครู
- อังคาร 28 มิ.ย.-วันรักภาษาไทย
- พุธ 13-ศุกร์ 15 ก.ค.-หยุดวันอาสาฬหบูชา
เข้าพรรษา และวันหยุดพิเศษ
- จันทร์ 25-อังคาร 26 ก.ค.-ประถมศึกษา
สอบกลางภาคต้น
- พุธ 27 ก.ค.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.40 น.
-ถวายพระพร ร.10
- พฤษภาคม 28-ศุกร์ 29 ก.ค.-หยุดวันเฉลิมฯ
ร.10 และวันหยุดพิเศษ

พิธีไหว้ครู พฤษภมาสดี 23 มิ.ย.

ขอขอบคุณผู้ปกครองที่แจ้งชื่อนักเรียนเป็น
ตัวแทนนำพานไหว้ครูในปีการศึกษา 2565 นี้ตามความ
สมัครใจนะค่ะ คุณครูจะนำนักเรียนซักซ้อมก่อนวันไหว้
ครูจริง ขอให้นักเรียนทุกคนนำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้
ครูในห้องเรียน สามารถใช้ดอกไม้ที่บ้าน ไม่ต้องเสียเงินซื้อได้ค่ะ เราปฏิบัติให้
เหมาะสมแก่ความพอดี ถือเอาการรักษาวัฒนธรรมของไทย ไว้เป็นสำคัญ



พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. ขอให้นักเรียนทุกคนมาก่อนเคารพธงชาติ ใส่ชุด
นักเรียน เราจะจัดพิธีอย่างเรียบง่ายและกระชับ เพื่อไม่ให้เด็กๆอยู่รวมกัน
นาน ปกติแล้วเด็กๆสามารถแสดงสัมมาคารวะ ความกตัญญูต่อครูได้ทุกวัน
แต่ในพิธีไหว้ครูนี้ ถือเป็นการมอบตัวเป็นครูศิษย์อย่างเป็นทางการด้วย
ไมตรี และแสดงความกตัญญูที่งดงาม

สตินาปัญญา รักศึกษาก้าวไกล รู้วินัยและหน้าที่ เป็นคนดีของสังคม

Thank you

ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง

- ◆ น้องนิปอน ป.6 น้องนากัส ป.4/1 และ น้องเนโกะ ป.2 ผাগกระต้อนสวนคุณตา
- ◆ ด.ญ.เมริษา บุญพราหมณ์ ป.5 ผากขนม กล่องPuff & Pie 8 กล่อง

นักเรียนพิเศษ

ที่โรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม อยู่จำนวนไม่มาก ซึ่งโรงเรียนไม่มีครูชำนาญ เฉพาะทาง ดังนั้น **นักเรียนต้องมีลักษณะที่ เรียนร่วมได้ ไม่รบกวนเพื่อนๆ ในเวลาเรียน เช่น ไม่ส่งเสียงแปลกๆ คลานทั่วห้อง ตลอดเวลา หรือ วุ่นวายกับเพื่อนกับคนอื่นที่ไม่ได้เล่นด้วย ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถจัดครูเพื่อดูแลลูก เฉพาะคนเดียวให้ได้** บางครั้ง ตอนที่สมัคร ผู้ปกครองอาจไม่แจ้งคุณครูว่าลูกมีลักษณะ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ หรืออาจคิดว่าแค่ ลูกชน เมื่อมาอยู่ร่วมกับคนอื่น เป็นไปได้ที่ พฤติกรรมแตกต่างจากที่บ้าน

เด็กลักษณะพิเศษที่โรงเรียนหลาย คนที่เรียนร่วมได้ ก็สามารถพัฒนาและ เรียนรู้ได้ตามศักยภาพ ซึ่งคุณครูประจำชั้น จะเป็นผู้สังเกตและรายงานพฤติกรรมที่พบ ที่โรงเรียนให้ทราบ ขอให้ผู้ปกครองเปิดใจ รับฟัง ให้ความร่วมมือปฏิบัติให้สอดคล้อง กัน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กรณี que เด็กแสดงพฤติกรรมที่รบกวน เพื่อนๆ ในขณะที่เรียน คุณครูจะเรียนแจ้ง เป็นระยะ อาจขอให้พบแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมปรับพฤติกรรมเพิ่มเติม หากต้องขอ ความร่วมมือเร่งด่วน คุณครูอาจขอเรียน เชิญผู้ปกครองเพื่อพูดคุยปัญหา ซึ่งอาจจะ ดีกว่ากับตัวนักเรียนเอง และเพื่อนร่วมชั้น ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางช่วยเหลือร่วมกัน

ทำบุญ-ถวายเทียนพรรษา

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปกตินักเรียนทุกชั้นจะไปถวาย เทียนและทำบุญที่วัด โดยจัดสลับวันไป 3 วันทีละช่วงชั้น ปีนี้ ให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เป็นตัวแทนนักเรียนบ้านพลอยไป ถวายเทียน และนำสิ่งของที่ทุกคนฝากมาร่วมทำบุญ ไปถวายที่วัด คลองบ้านใหม่ **วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม รดออกเวลา 09.30 น.**

ผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้น ที่ต้องการฝากเงิน ฝากของไปถวาย พระ สามารถฝากมาที่ธุรการได้จนถึงวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม นี้ หากฝากเงินมาร่วมทำบุญ ฝ่ายธุรการจะรวบรวม แจ้งยอดที่รับมา ให้ทราบ **เฉพาะประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนขออนุญาตนำ นักเรียนไปวัดคลองบ้านใหม่** ด้านหลังหมู่บ้านเมืองเอก เวลา ประมาณ 09.30-10.30 น. ไปรถโรงเรียน นักเรียนสามารถนำของ ถวายของตนเองมาได้ในวันนั้น หากท่านใดไม่อนุญาตให้ลูกไป กรุณาแจ้งคุณครูประจำชั้น จะจัดให้รอที่ห้องสมุดค่ะ

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการสถานศึกษาประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 อนุมัติยอดนักเรียนมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ที่มี ชื่อในระบบPSIS ณ วันที่ 10 มิถุนายน (ยกเว้นเตรียมอนุบาล) และได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแล้ว รอการอนุมัติการโอนเงิน เมื่อจบประมาณโอนมาแล้ว โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อ มารับเงินค่าเครื่องแบบ (อนุบาล300 บาท ประถมศึกษา 360 บาท) และค่าอุปกรณ์ (อนุบาล 100 บาท ประถมศึกษา 195 บาท)

ในขณะนี้ ขอให้ผู้ปกครองเตรียมใบเสร็จ ค่าเครื่องแบบ (รองทำ นักเรียน เสื้อผ้า ฯลฯ หากซื้อที่โรงเรียน จะจัดทำใบเสร็จให้) และใบเสร็จค่า อุปกรณ์(เครื่องเขียนต่างๆ หากไม่สะดวกซื้อเอง สามารถแจ้งให้โรงเรียนจัด อุปกรณ์ให้นักเรียนพร้อมใบเสร็จได้) **ต้องไม่น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับ**

กรณีผู้ปกครองประสงค์บริจาคเงินเพื่อให้โรงเรียนรวบรวมเป็น ทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน หรือให้บุตรครู-บุคลากรเป็นขวัญ กำลังใจ เช่นทุกปี สามารถยื่นแจ้งความประสงค์เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการ

ส่วนหนังสือเรียนในงบประมาณนั้น โรงเรียนได้จัดขึ้นห้องเรียนให้ นักเรียนครบหมดทุกคนแล้ว ภายในปลายเดือนมิถุนายนนี้ **โรงเรียนจะส่ง ใบเสร็จรับงบประมาณค่าหนังสือเรียนในงบประมาณ ให้ผู้ปกครองกรณฯ เขียนชื่อ ข้อมูลของนักเรียน และเซ็นรับ กรณฯส่งกลับโรงเรียน** เพื่อเสนอต่อกรรมการตรวจงบประมาณ

นาย ศุภฤกษ์ สุรังสิมันต์กุล ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียน ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ



สตินำปัญญา รักศึกษาก้าวไกล รู้วินัยและหน้าที่ เป็นคนดีของสังคม